



เคล็ดลับการบริหารจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ อย่างมีคุณค่า



สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

ขบวนการสหกรณ์ถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนช่วยสร้างพลังในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการออมภาคประชาชน การเอื้ออาทร และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกไปสู่ความเข้มแข็งมั่นคง แน่ใจว่าการบริหารที่ดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กฟผ.) ถือเป็นหน่วยงานที่มอบสวัสดิการแก่คนกฟผ. มีวัฒนธรรมองค์การที่ให้ความสำคัญเรื่องความรักความผูกพันต่อองค์การ ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีวินัย มีความรับผิดชอบ ทู่เมทะ เสียสละ และพร้อมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ที่ขาดไม่ได้คือคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ สังคม สังแวดล้อม ดังสโลแกน “รักองค์การ มุ่งงาน

เลิศ เทิดคุณธรรม” กอปรเป็นสหกรณ์ที่ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์มาโดยตลอด มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยคณะกรรมการดำเนินการผู้มีความรู้ ความสามารถในหลากหลายสาขา อาทิ บัญชีการเงิน กฎหมาย การจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ จำนวน 15 ท่าน ที่สมาชิกให้ความไว้วางใจเลือกตั้งให้เข้ามาบริหารสหกรณ์ รวมทั้งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสหกรณ์มา

เป็นที่ปรึกษาฯ เพิ่มศักยภาพในการวางแผนทรัพยากรองค์การ(Enterprise Resource Planning) ในมุมมองที่หลากหลายรอบด้าน ดำเนินการด้วยขั้นตอนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกทุกกลุ่ม ทั้งผู้ฝากเงิน ผู้ถือหุ้น และผู้กู้ อย่างเป็นธรรมตรงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

อย่างไรก็ดี สอ.กฟผ. ยังมีจุดแข็งในการสร้างรายได้ด้วยการลงทุน (ซึ่ง



ระบบสหกรณ์ ATM

สามารถนำไปฝากหรือลงทุนได้เฉพาะเรื่อง หรือสถาบัน) ตามระเบียบ ข้อบังคับที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ได้กำหนดไว้เท่านั้น อาทิ ฝากในธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ ซื้่อหุ้นหลักทรัพย์ของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

การพัฒนาเทคโนโลยีและนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาบริการ เช่น ระบบสหกรณ์ ATM ระบบชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) บริการจัดการทางการเงิน (Cash Management) บริการข่าวสารข้อความ (SMS) เพื่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวก ตลอดจนสร้างความประทับใจแก่มวลสมาชิกอีกด้วย

อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือ การเปิดโอกาสให้สมาชิก กรรมการ ตลอดจนฝ่ายจัดการ มีส่วนร่วม (Participation) ในการรับรู้ แสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ สอ.กฟพ. ร่วมกัน

การขับเคลื่อนดังกล่าวส่งผลให้ สอ.กฟพ. ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง มั่นคงจนเป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงการสหกรณ์ โดยล่าสุดได้รับ โล่ที่เชิดชูเกียรติ ธรรมมาภิบาลในระดับดีเลิศ ปี 2555 จากผู้



คณะกรรมการและสมาชิก ให้ความสำคัญกับการประชุมใหญ่



รางวัลนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี จากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์



โล่ที่เชิดชูเกียรติธรรมมาภิบาลในระดับดีเลิศ ปี 2555 จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผมในฐานะประธานกรรมการ สอ.กฟพ. ได้รับ รางวัลนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี จากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร กฟพ. คณะกรรมการดำเนินการ ท่านที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิก ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ไว้วางใจ เชื่อมั่น สนับสนุนการดำเนินงานของ สอ.กฟพ. ด้วยดีเสมอมา ความเข้มแข็งของทุกฝ่ายจะทำให้ สอ.กฟพ. สามารถเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป